

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 29 กันยายน 2559

เรื่อง

1. สศก.เปิดตัวคู่มือจัดทำเอกสารต้นคุณภาพงานวิจัย-ประเมินผล
2. คอลัมน์ ทักนะผู้อ่าน: 'TPP' กับ 10 เรื่องต้องรู้
3. เมืองจันทสานพลังประชารัฐกลุ่มสัตว์น้ำ
4. คอลัมน์ ชาวสิ้นเศรษฐกิจ: วางแผนปี 60
5. คอลัมน์ ชาวสิ้นเศรษฐกิจ: รออีก 20 ปี
6. คอลัมน์ ดิน น้ำ ลม ป่า: พื้นฟูดินในพื้นที่ ส.ป.ก.ทั่วประเทศ
7. ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ทารือ
8. มกอช.โปรโมทสินค้า Q สร้างการยอมรับเสริมความเชื่อมั่นชาวตลาดสด
9. สหกรณ์เดินหน้าตั้งธนาคารสินค้าเกษตร
10. กวก.เดินหน้าสร้างQR Codeการันตีคุณภาพพืชผักผลไม้

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า  
กรุงเทพธุรกิจ  
เดลินิวส์  
ไทยรัฐ  
ไทยรัฐ  
เดลินิวส์  
สยามรัฐ  
ไทยโพสต์  
มติชน  
สยามรัฐ

\*\*\*\*\*

## สศก.เปิดตัวคู่มือจัดทำเอกสารต้นคุณภาพงานวิจัย-ประเมินผล

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยของ สศก. เปิดเผยว่า จากที่ สศก. ได้มีการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ ทั้งเอกสารประเภทวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เอกสารวิชาการ และเอกสารประเภทสถิติการเกษตร รวมปีละกว่า 40 เรื่อง ซึ่งในปีที่ สศก. ได้มีการปรับปรุงรูปแบบ ระเบียบ และวิธีการวิจัยในเอกสารคู่มือการจัดทำเอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และพร้อมประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

สำหรับปีนี้ สศก. ได้ออกคู่มือการจัดทำเอกสารวิจัยและเอกสารประเมินผล โดยคู่มือดังกล่าว ได้แยกประเภทเอกสารเป็น เอกสารวิจัย และเอกสารประเมินผลให้ทราบอย่างชัดเจน เพื่อยก ระดับคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยและงานประเมินผลของ สศก. ผู้ความเป็นสากล พร้อมทั้งจัดทำเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้หน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงงานวิจัยและงานประเมินผลของ สศก. เกิดการพัฒนาต่อยอดได้

นอกจากนี้ สศก. ยังได้ปรับเอกสารวิจัยและเอกสารประเมินผลเป็นเชิงสังเคราะห์ ซึ่งสรุปย่อเนื้อหาสาระที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัยหรือประเมินผล จัดกลุ่มประเด็น ให้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน เช่น การเรียบเรียงงานวิจัยหรือประเมินผลในอดีตที่มีการศึกษาสินค้าชนิดเดียวกันหรือสินค้าที่มีความคล้ายคลึงกัน มีแนวคิดและทฤษฎี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยหรือการประเมินผลที่เหมือนหรือแตกต่างจากงานของนักวิจัยและนักประเมินผลที่กำลังจะดำเนินการ และสรุปแบบสังเคราะห์ แยกประเด็นให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมถึงเพิ่มเติมในส่วนคำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions: FAQ) เพื่อตอบข้อสงสัยที่พบบ่อยจากนักวิจัยและนักประเมินผลเพิ่มเติมด้วย



# 'TPP' กับ 10 เรื่องต้องรู้

เชื่อว่าวินาทีนี้คงไม่มีใครรอบการเจรจา ความตกลงทางการค้าใดที่คนพูดถึงมากที่สุดไปกว่า TPP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement: TPP) ซึ่งเป็นความตกลงทางการค้าเสรี กรอบพหุภาคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิด ตลาดการค้าในสินค้า บริการ การลงทุน และการทำให้กฎระเบียบที่มีผลต่อกิจกรรมทาง เศรษฐกิจมีมาตรฐานเดียวกัน เช่น นโยบาย การแข่งขันของตลาด และทรัพย์สินทาง ปัญญา เป็นต้น



TPP พัฒนามาจาก P4 (The Pacific 4) โดยในปัจจุบัน ประกอบด้วยประเทศสมาชิก (ที่สนใจ) ทั้งสิ้น 12 ประเทศ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก ญี่ปุ่น ชิลี เปรู ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน ประเทศที่สำคัญก็คือ เมื่อเดือนตุลาคม 2558 นั้น ประเทศสมาชิกได้บรรลุข้อตกลงหุ้นส่วน ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกลายเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก มี GDP รวมกันกว่า 40% ซึ่งขั้นตอนต่อไป คือ แต่ละประเทศจะต้องลงนามและ รับรองข้อตกลงเสียก่อน และยังมีอีก หลายประเทศที่ให้ความสนใจ และทำการ ศึกษาเรื่องของ TPP อย่างจริงจัง เช่น ไทย เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และโคลัมเบีย เป็นต้น

## 10 เรื่องต้องรู้ มีดังนี้

1) ประเทศใน ASEAN หลายประเทศ เข้าเป็นสมาชิก TPP ในรอบแรก ประกอบด้วย สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม และมาเลเซีย ขณะที่อีก 6 ประเทศ ไม่ได้เข้า อย่างไรก็ตาม กลุ่ม ASEAN กำลังอยู่ช่วงของการ เสร็จเพื่อบรรลุข้อตกลงฉบับ ซึ่งก็คือ ความตกลง RCEP (ASEAN+6 ประกอบด้วย ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมกับ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย) ซึ่งเราจะเห็นว่า ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น ต่างก็เป็นสมาชิก รอบแรกของ TPP จึงเกิดคำถามว่า หาก TPP เกิดขึ้นมาเพื่อเขียนกฎระเบียบการค้า

โลกใหม่ โดยพยายามคานอำนาจกับจีนนั้น ประเทศที่อยู่ทั้ง TPP และ RCEP จะใช้ประโยชน์จากความตกลงใดมากกว่ากัน หรืออาเซียนจะเป็นสนามรบทางการค้า ของสองขั้วอำนาจหรือไม่

2) การที่ไทยไม่เข้าร่วม TPP ทำให้เสีย โอกาสในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ทัด เทียมนานาชาติ เช่น นโยบายการแข่งขัน การละเมิดลิขสิทธิ์ คำถามก็คือ เราพร้อม ที่จะประเทศที่ Active หรือยัง?

3) นอกจากนั้น ปัญหา Trade diversion เป็นปัญหาที่ดูจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ พยายามง่าย ๆ ในกรณี ญี่ปุ่นกับเวียดนาม TPP แน่หนอนว่าจะต้องส่งเสริมการใช้ ทรัพยากรของประเทศสมาชิกด้วยกันเอง เรื่องของแหล่งกำเนิดสินค้าและการตั้งฐาน การผลิต ญี่ปุ่นอาจหันไปเลือกเวียดนาม บรูไน และมาเลเซีย แทนที่จะเลือกไทย เพราะไทยไม่ได้อยู่ใน TPP และปัจจัย ด้านบวกก็ดูเหมือนจะลดน้อยถอยลงไปทุกวัน แรงงานไม่ได้ถูกอีกต่อไป

4) TPP คือ WTO Plus ซึ่งก็คือ ความตกลงการค้าที่ครอบคลุมเรื่องราวใหม่ๆ ที่ยังไม่มีในความตกลง WTO หาก FTA คือการหมั้น WTO+ คือแต่งงาน เช่น การ ลดภาษีที่มากกว่าอัตราภาษีที่ผูกพันไว้กับ WTO การลดมาตรการทางการค้าที่ใช้ภาษี หรืออาจมีเรื่องของการเปิดเสรีการลงทุนใน ภาคการผลิต การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมถึง ความร่วมมือต่างๆ ที่ไม่อยู่ในเนื้อหาของ WTO ซึ่งหากไทยไม่เข้า อาจทำให้เราหลุด

กระแสหรือวงโคจรของการพัฒนาของโลก

5) การเข้า TPP สร้างความกังวลให้กับ ผู้ประกอบการว่าจะไม่สามารถแข่งขันได้ แต่ขวนคิดก็คือ หากเราไม่ได้เปรียบในการ ผลิต ต้องรู้สาเหตุให้แน่ชัด หากเป็นเพราะ ต้นทุนสูงกว่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะต้อง หันไปผลิตอย่างอื่นแทน แต่ไม่ใช่ว่าผู้ที่ แข่งขันไม่ได้จะเดินอยู่ท่ามกลางหิมะอัน หนาวเหน็บแต่เพียงผู้เดียว รัฐบาลจำเป็นต้องเข้ามาช่วย ในปัจจุบัน มีสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตรและกรมการค้า ต่างประเทศที่ได้จัดตั้ง กองทุน FTA เพื่อ เยียวยาผลกระทบจากผู้ได้รับผลกระทบ ทางลบจากการที่ไทยไปทำข้อตกลงการค้า ต่างๆ กับประเทศอื่น นอกจากนั้น ต้องมี ทั้งการฝึกอบรมให้ทำงานให้เก่งขึ้นอย่าง จริงๆ จังๆ ต้องลงทุน

6) ในเวทีวิชาการ มีการศึกษามากมายว่า เข้า TPP แล้วไทยจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เท่าไร ผลก็คือ GDP ไทยมีโอกาสปรับตัว ดีขึ้นประมาณ 0.7-1.2% คำถามต่อมาก็คือ เชื่อได้หรือ? การศึกษาเหล่านั้น ใช้แบบจำลอง ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งแน่นอนว่าไม่น่าใช่ของจริง ทุกวันนี้เนื้อหาของ TPP ยังไม่ออกมา ว่าลด ภาษีในสินค้าใดบ้าง อะไรที่สงวนไว้บ้าง ภาคบริการเป็นอย่างไร การลงทุนเป็นอย่างไร นักวิจัยก็ได้แต่คาดเดา

7) คำถามจากข้อ 6 ก็ยังมีที่น่าสนใจอยู่ เช่นกัน เช่น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จะเกิดขึ้นได้อย่างไรจาก TPP คำตอบก็คือ TPP จะทำให้ประเทศสมาชิกสามารถ ขยายประตูที่จะเข้าสู่ตลาดของคู่ค้ามากขึ้น

ดังนั้น หากเราไปเจรจากับประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักของเราอยู่แล้ว มีดีมานด์ในสินค้าเราเยอะๆ และอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน มันยังคงมีเยอะอยู่ แน่หนอนว่า การบรรลูลงข้อตกลงก็จะช่วยให้เราขยายการส่งออกได้ดีขึ้น แต่สถานการณ์จะกลับกัน หากเราไปเจรจากับประเทศที่ตลาดใหญ่ก็จริง แต่คนส่วนมากมีรสนิยมไม่ match กับสินค้าของเรา หรือภาษีที่เก็บมันน้อยอยู่แล้ว แน่หนอนว่าประโยชน์ทางการค้ามันก็น้อย

**8) ประเด็นน่าสนใจถัดมาก็คือ ความเสียหายทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้าง** ซึ่งก็คือ การสูญเสียดุลการค้า เนื่องจากประเทศอื่นได้ preferential access หรือ ประชูดานใหญ่กว่าเรา เข้าไปในตลาดที่เป็นคู่ค้าหลักของเรา ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ของเราในตลาดประเทศสมาชิก TPP จะลดลง หากเราไม่เข้า เช่น สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น คือคู่ค้าหลักด้านการส่งออกสินค้าของไทย หากไทยไม่เข้าร่วม TPP แน่หนอนว่า สินค้าไทยก็ต้องเสียภาษีใน WTO rate ซึ่ง แน่หนอนว่าต้องสูงกว่า TPP rate ยกตัวอย่างให้เห็นภาพคือ ผลไม้ไทยส่งไปญี่ปุ่นเสียภาษี 15% แต่เวียดนามส่งไปไม่เสียภาษี ราคาผลไม้ไทยในตลาดญี่ปุ่นจะสูงกว่าไทย และทำให้ดีมานด์สินค้าไทยลดลง

9) นอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องต้นทุนที่เกิดขึ้นจาก TPP บางประการ เช่น การจ่ายชดเชยให้เกษตรกรผู้เสียประโยชน์แข่งขันไม่ได้ (กรณีกองทุน FTA ที่เข้าใจว่างบให้มาน้อยเหลือเกิน) และราคาสินค้าลิขสิทธิ์ที่อาจแพงขึ้น เช่น ราคายา ทั้งนี้ ขอถามกลับผู้ที่กล่าวว่าราคายาจะแพงขึ้นหากเข้า TPP ว่า หากไม่เข้า TPP แล้วราคายาจะลดไหม? หากบริษัทยาในสหรัฐอเมริกาต้องเริ่มกระบวนการทดลองยาใหม่เพื่อทดแทนยาที่หมดสิทธิบัตร (ไปให้สิทธิยาที่ขึ้นทะเบียนรายแรก) มีการลงทุนทดลองใหม่ แน่หนอน

ว่ามันคือ cost ของผู้ผลิต และหากสหรัฐส่งออกมายังไทย **ราคาที่ขุดจะถูกลงกว่าก่อนหน้าที TPP ไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่** กล่าวคือ หากเรายังคงนำเข้ายาที่มาจากประเทศ TPP ถึงแม้ไทยไม่เข้าก็ต้องเสียค่ายาแพงขึ้นอยู่ดี!

10) ดังที่ทราบกันว่า TPP คือสมบัติของ Obama ที่จะส่งต่อให้กับ Clinton และโอบามาเองก็พยายามที่จะนำเรื่อง TPP ผ่านสภาให้ได้ในช่วงการประชุมเบ็ดเตล็ด (Lame-duck session) หลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ ซึ่งดูเหมือนว่าทั้ง Clinton และ Trump จะมีท่าทีที่ชัดเจนว่าจะไม่เห็นด้วยกับ TPP แต่อย่าลืมว่า ครั้งหนึ่งเมื่อคลินตันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา คนที่ 67 ในสมัยประธานาธิบดีโอบามา นั้น เธอสนับสนุน TPP อย่างเต็มหัวใจว่า **"TPP sets the gold standard in trade agreements"** หรือข้อตกลง TPP นี้ได้สร้างมาตรฐานสูงค่ายิ่งราวกับทองคำให้กับการเจรจการค้า

นอกจากนั้น ยังมีข้อมูลว่าเธอเคยพูดสนับสนุนสามี่เรื่อง NAFTA แต่มาคัดค้านในการเลือกตั้งประธานาธิบดีแข่งกับโอบามา เมื่อปี ค.ศ. 2008 ดังนั้น ผู้เขียนมองว่านี่คือเกมการเมืองล้วนๆ เพื่อชิงชัยหรือดึงคะแนนเสียง

เมื่อมองในภาพกว้างแล้ว TPP ยังคงมีอีกหลายประเด็นที่ให้ถกเถียง จนกว่าที่ข้อตกลงนี้จะถูกลงนามโดยทั้ง 12 ประเทศ แน่หนอนว่ามันไม่ใช่ทำทนายรัฐบาล นักนโยบาย นักวิชาการเท่านั้น

**หากแต่ข้อตกลงนี้มันทำลายประชากรทั้งโลกว่าจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรจากประเทศที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา**

# เมืองจันทันสานพลังประชารัฐกลุ่มสัตว์น้ำ

เมื่อวันก่อน ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.จوزهดี พงศ์มนิรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เนื่องในโอกาสเจ้าหน้าที่กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะทำงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มสัตว์น้ำ หอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้า และการดำเนินงานของโครงการสานพลังประชารัฐกลุ่มสัตว์น้ำ ภายใต้การส่งเสริมความรู้และเทคโนโลยีจาก ซีพีเอฟ ณ สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี

ดร.จوزهดี พงศ์มนิรัตน์ รองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรรายย่อยในกลุ่มสัตว์น้ำ โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากซีพีเอฟ ในการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงกุ้งตามแนวทาง “3 สะอาด” ของบริษัทให้กับเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร กลุ่ม

เป้าหมายอย่างยั่งยืน โครงการนี้เป็นการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการดึงศักยภาพของภาคเอกชนที่มีจุดแข็งทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำและด้านการตลาด มาช่วยพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ มีเป้าหมายความร่วมมือใน 12 สหกรณ์ 9 จังหวัด ครอบคลุม 5 ประเภทสินค้า ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ กุ้งก้ามกราม ปลาช่อน และปลานิล ปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมโครงการนำร่อง 185 คน พื้นที่ 4,858 ไร่ ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาและการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มการจ้างงาน สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถของภาคประชาชน

“ที่ผ่านมารกรมประมง มีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อยรวมตัวกันเพื่อดำเนินการในลักษณะเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้มีการแบ่งปันประสบการณ์และใช้สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในระยะยาว” ดร.จوزهดี กล่าว.



วางแผนปี 60 : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์  
เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรไปทำแผนขับเคลื่อนโครงการ  
ต่างๆ ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรฯ ในปี 2560 เพื่อนำไปสู่การพัฒนา  
ภาคเกษตร และยกระดับการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกได้  
โดยเน้นให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ให้  
สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลส่งเสริมให้เกษตรกร  
หันมาใช้เทคโนโลยี พร้อมต่อยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตร  
ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0.



**รออีก 20 ปี:** พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการรายงานขององค์การอาหาร

และเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ระบุว่า อีก 20 ปีข้างหน้าจะเกิดวิกฤติทางด้านอาหารเนื่องจากความต้องการจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากร ขณะที่เอเชียเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน ซึ่งไทยมีศักยภาพสูงสุด ดังนั้น ไทยจึงมีโอกาสที่จะเป็นมหาอำนาจทางอาหารในอนาคต แต่ทั้งนี้ไทยจะต้องเร่งยกระดับราคาสินค้ารองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยผลักดันเกษตรกรให้ปรับตัวเข้าสู่กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเร็วขึ้น ซึ่งในปี 60 จะเร่งต่อยอดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ทั่วประเทศ ผ่านเกษตรกรต้นแบบเพื่อพัฒนาการเกษตรไปสู่เกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งสามารถลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพในการผลิตได้.

# ฟื้นฟูดินในพื้นที่ ส.ป.ก.ทั่วประเทศ



ผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม



ตามที่มาตรการเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดให้เร่งดำเนินการในขณะนี้คงไม่พ้นปัญหาการบุกรุกพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ กรณีที่ดินที่ไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ 500 ไร่ขึ้นไป

ซึ่งที่ผ่านมา พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่และสั่งให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการการทำงาน โดยจะใช้แผนที่เกษตร (Agri-Map)

พิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ และใช้รูปแบบสหกรณ์เข้ามาดูแล แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วนคือ พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน พื้นที่ส่วนรวมอาทิ สำนักงานสหกรณ์ แปลงรวม ตลาดเกษตรกร และพื้นที่ป่า

ค่านายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดี



สบอ.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยม

กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กล่าวว่า ขณะนี้ในส่วนของการพัฒนาที่ดินได้ส่งเจ้าหน้าที่ และหมอดินลงสำรวจดินในพื้นที่ ส.ป.ก. แล้วว่าเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดไหนบ้าง แล้วทำอย่างไรในการปรับปรุงบำรุงดินให้เพาะปลูกได้พร้อมได้มีกำหนดการจัดแปลงโดยใช้แผนที่เกษตรเข้าร่วมด้วยเพื่อความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมมือกับหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ในชุมชนทุกแห่ง ปรับวิธีการทำงานในพื้นที่ โดยใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถทำการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

และเห็นความสำคัญของการตรวจ



นำดินมาวิเคราะห์

วิเคราะห์ดินก่อนการเพาะปลูกพืช เพื่อให้ทราบว่ามีธาตุอาหารสำคัญอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับการเพาะปลูก และจะต้องทำการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีใดจึงจะมีความอุดมสมบูรณ์



## เหมาะสำหรับการเพาะ ปลูกพืช

ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรรายย่อย  
ได้ลดต้นทุนการผลิต โดยกรมพัฒนาที่ดิน  
พร้อมให้การสนับสนุนเกษตรกรด้านปัจจัยการ  
ผลิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านองค์ความรู้การ  
พัฒนาที่ดิน เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดสำหรับปลูก  
เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สาร  
เร่ง พด. ชนิดต่าง ๆ วัสดุปูนขาวเพื่อการ  
ปรับปรุงสภาพดิน รวมทั้งการแจกจ่ายกล้าหญ้า  
แฝกสำหรับปลูก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  
เป็นต้น

สำหรับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรร  
ที่ดินทำกินในพื้นที่ ส.ป.ก. ทั่วประเทศ  
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ  
เกี่ยวกับวิธีเก็บตัวอย่างดินเพื่อการตรวจ  
วิเคราะห์ดิน หรือขอรับการบริการตรวจ  
วิเคราะห์ดินได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด  
หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในชุมชน ได้ใน  
วันและเวลาราชการ.

## สังคม สยามรัฐ



↑ ทหารเรือ... พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ ทหารเรือร่วมกับ กายเลี่ยน โป ยะเซ ดอร์จี รัฐมนตรีและป่าไม้ภูฏาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรของทั้งสองประเทศที่กระทรวงเกษตรและป่าไม้ เมืองทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อวันก่อน

## มกอช.โปรโมทสินค้า Q สร้างการยอมรับเสริมความเชื่อมั่นชาวตลาดสด

มกอช.เดินทางโปรโมทสินค้า Q ใน 21 ตลาดทั่วทุก-บริเวณ ทล สร้างการยอมรับคุณภาพมาตรฐาน-ความปลอดภัย เสริมความเชื่อมั่นผู้บริโภคให้รู้จักสินค้า Q เพิ่มขึ้น หวังสร้างโอกาสตลาด-ขยายช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกร

นายพิศาล พงศาพิชญ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ มกอช. บูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ขับเคลื่อนโครงการรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพภายใต้เครื่องหมาย Q อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีตลาดค้าส่งตลาดค้าปลีก (ตลาดสด) และแผง/ร้านค้าได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q จำนวน 457 แผง/ร้านค้า ใน 21 ตลาด ได้แก่ ตลาดอ่อนนุช (เหนือ) ตลาดอ่อนนุช (ใต้) ตลาดเอี่ยมสมบัติ ตลาดนครไทย ตลาดทรัพย์จันทน์ (ลาดพร้าวสะพาน2) ตลาดกลางแอมบีแลนด์ ตลาดส้มมากร ตลาดสดมีนบุรี1 ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี ตลาดเงินวิจิตร ตลาดวงเวียนใหญ่ ตลาดบางขุนศรี ตลาด อ.ต.ก. ตลาดพงษ์เพชร ตลาดสามย่าน ตลาดไท ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดวัดมนานันท์ ตลาดอมรินทร์ ตลาดใหม่ทุ่งครุ และตลาดศิริชัย ซึ่งมีอายุการรับรอง 3 ปี

จากการดำเนินโครงการดังกล่าว พบว่า เจ้าของแผง/ร้านค้า ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดสดต่างๆ และผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักสินค้า Q แพร่หลายมากนัก ทำให้มีสินค้า Q วางจำหน่ายในตลาดสดน้อยมาก ขณะที่แหล่งผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วกว่า 200,000 แปลง รวมพื้นที่ที่กว่า 1 ล้านไร่ มกอช.จึง

ได้มีแผนเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคและผู้จำหน่ายในตลาดสดมีความรู้ความเข้าใจในเครื่องหมายรับรอง Q และรู้จักสินค้า Q มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะกระตุ้นให้เจ้าของแผง/ร้านค้าจัดหาสินค้า Q มาจำหน่ายเพิ่มขึ้น ช่วยสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและหาซื้อสินค้า Q ได้อย่างสะดวก ส่งผลให้สินค้า Q เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

“แหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานภายใต้เครื่องหมาย Q ถือเป็นหัวใจสำคัญเนื่องจากเชื่อมโยงทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค นอกจากนั้นสินค้า Q ยังมีความปลอดภัยสูงกว่าสินค้าทั่วไป ทำให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยดีขึ้น ดังนั้น การเลือกซื้อสินค้าเกษตรและอาหารครั้งถัดไป ทั้งพืชผัก ผลไม้ สินค้าปศุสัตว์ และสินค้าสัตว์น้ำ

ควรเลือกสินค้าที่มีตรารับรอง Q สีเขียว ซึ่งผู้บริโภคมั่นใจได้เลยว่า สินค้า Q มีคุณภาพและมีความปลอดภัยแน่นอน” รองเลขาธิการ มกอช. กล่าว

นายพิศาลกล่าวด้วยว่า อนาคตหากสินค้า Q เป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น คาดว่า จะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรภายใต้มาตรฐาน Q เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้พื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพและปลอดภัยขยายตัวกว้าง ทั้งยังทำให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า Q เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและทำให้อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยด้านอาหารหรือฟู้ดเซฟตี้ (Food Safety) ของประเทศมีความเข้มแข็งและขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ.

## สหกรณ์เดินหน้าตั้งธนาคารสินค้าเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าตั้งธนาคารสินค้าเกษตร ในสถาบันเกษตรกร พร้อมขยายผลจัดตั้งธนาคารปัจจัยการผลิตหม่อนไหมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและอุทัยธานี เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร

**นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์** เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้กำหนดแผนการดำเนินงานไว้ 6 แผนงาน ได้แก่ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารโคกระบือแทน ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามโครงการพระราชดำริ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ธนาคารปราณิลพันธุ์ดี ทั้ง 6 แผนงานดังกล่าว ขณะนี้ได้ดำเนินการตามเป้าหมายครบ 100% แล้ว โดยธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ได้ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน คัดเลือกสหกรณ์ต้นแบบ 12 แห่ง ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก 13,150 ตัน ใช้ในการบำรุงดินในพื้นที่ 6,577 ไร่ ผลิตน้ำหมักชีวภาพ 714,200 ลิตร ใช้ในพื้นที่ 15,710 ไร่ และผลิตปุ๋ยพืชสด 466 ตัน ใช้ในพื้นที่ 58,250 ไร่ สำหรับธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้ร่วมกับกรมการข้าว

คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการในชุมชน 70 แห่ง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวตั้งต้นให้ชุมชนละ 5 ตัน รวม 100 ตัน และจะมีการขยายผลจัดตั้งธนาคารเกษตรเพื่อชุมชน จำนวน 3 แห่ง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย และอยู่ระหว่างการเสนอขอรับรองข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ส่วนธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กำหนดแผนงานบริหารจัดการโค-กระบือ ใน 73 จังหวัด มอบสิทธิ์ให้เกษตรกร 5,000 ราย จำนวน 109,000 ตัว ขณะนี้ได้ดำเนินการมอบสิทธิ์บริหารจัดการโค-กระบือไปแล้ว 7,880 ราย คิดเป็น 157.60% ของเป้าหมาย และมีแผนจะขยายผลการจัดตั้งธนาคารโค-กระบือให้ครบทั้ง 77 จังหวัด และจะบริการเกษตรกรรายใหม่และส่งมอบโค-กระบือให้แก่เกษตรกรอีกจำนวน 12,131 ราย

นอกจากนี้ ยังมีธนาคารโคแทนทดแทน จัดตั้งในสหกรณ์ 3 แห่งในจังหวัดพัทลุง เชียงใหม่และอุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 299 ราย มีบริการรับฝากโคแทน 611 ตัว มูลค่า 8.78 ล้านบาท มีการถอนคืนโคแทนไปแล้ว 96 ตัว มูลค่า 3.51 ล้านบาท และยังมีธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร โดยได้คัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 10 แห่ง ในจังหวัด

ร้อยเอ็ด นครราชสีมา เพชรบุรี สุรินทร์ เชียงใหม่ ตราด น่าน และอุทัยธานี ส่งเสริมการให้บริการกู้ยืมปัจจัยการผลิตสำหรับนำไปใช้ในฤดูกาลปลูกข้าว ทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืช เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะนำมาขายให้กับสหกรณ์และหักค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมปัจจัยการผลิตกับทางสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 577 ราย ส่วนธนาคารปราณิลพันธุ์ดี ได้ร่วมกับกรมประมง ได้จัดตั้งศูนย์ปราณิลพันธุ์ดีและสนับสนุนพันธุ์ปราณิลพันธุ์ดีให้สถาบันเกษตรกร 8 แห่ง จำนวน 15,000 ตัว พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ในการเลี้ยงปราณิลให้ได้คุณภาพจำนวน 160 ราย

**อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์** กล่าวทิ้งท้ายว่า ระยะต่อไปจะมีการขยายผลโครงการธนาคารสินค้าเกษตรเพิ่มเติมจาก 6 แผนงานเดิม ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวคิดที่จะเพิ่มธนาคารปัจจัยการผลิตหม่อนไหม เข้าเป็นหนึ่งในแผนงานของโครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้วย โดยจะร่วมบูรณาการกับกรมหม่อนไหมในการดำเนินโครงการดังกล่าว และขณะนี้ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอุทัยธานี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตเส้นไหม และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันด้านการผลิตผ้าไหมให้เป็นที่ยอมรับของตลาดมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย

# กวก.เดินหน้าสร้างQR Code การันตีคุณภาพพืชผักผลไม้

กวก. : นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้พัฒนาระบบการผลิตสินค้าพืชผักและผลไม้ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูงขึ้น โดยส่งเสริมให้เกษตรกรนำแหล่งผลิตเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ซึ่งมีแปลงปลูกพืชได้รับการรับรอง GAP ประมาณ 200,000 แปลง รวมพื้นที่กว่า 1.1 ล้านไร่ทั่วประเทศปัจจุบันยังได้พัฒนาต่อยอดเพื่อการันตีคุณภาพสินค้าจากแหล่งผลิต GAP และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับตลาดและผู้บริโภคเพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมให้เกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและผลไม้ 4 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และบุรีรัมย์ จัดทำคิวอาร์โค้ด (QR Code) ติดบนสินค้า นำร่องในมังคุด ทุเรียน หอมแดง พืชผัก และเมล่อน ซึ่งผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้ด้วยตนเองโดยใช้สมาร์ทโฟนเรียกดูข้อมูลแหล่งที่มาของสินค้าจาก

QR Code ที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าได้ทันที นายสมชาย กล่าวว่า ทั้งนี้ ได้ส่งเสริมให้เครือข่ายผู้ผลิตมังคุด GAP ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 12 กลุ่ม สมาชิก 60 ราย พื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่ นำ QR Code มาใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตของกลุ่มเกษตรกรได้ ซึ่งเครือข่ายมังคุดดังกล่าวสามารถส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้ปีละไม่น้อยกว่า 1,300 ตัน นอกจากนี้ ยังได้ขยายผลการใช้ QR Code ไปยังกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกทุเรียน 30 ราย และกลุ่มผู้ปลูกหอมแดง 20 ราย พร้อมขยายผลไปสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักในจังหวัดร้อยเอ็ด 21 ราย และเครือข่ายผู้ผลิตเมล่อนในจังหวัดบุรีรัมย์รวมกว่า 30 ราย อนาคตกรมฯ มีแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้แหล่งผลิตพืชผักและผลไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แล้วใช้ QR Code แพร่หลายมากขึ้น